




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวฤทัยรัตน์ दानอรธัญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัด ชูตินโร อูทิศ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววรรณช คนอุตสาห์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัด ชูตินโร อูทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณุช คนอุตส์ำห์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๘๕๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรณช คนอุตสาห์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๔ ปี น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสคู่ สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ HN๑๐๕๘๐/๔๔ AN๗๓๙/๕๘ เริ่มต้นเข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๒๘ นาฬิกา อาการสำคัญที่นำมา เหนื่อย หายใจไม่สะดวก ๒ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๐ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔-๒๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนในเลือด ๙๐-๙๒ เปอร์เซ็นต์ chest x-ray พบ Infiltration ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินให้การรักษาโดยให้ออกซิเจนแคนนูลาร์(canular) ๓ ลิตรต่อนาที พ่นยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอยเบอราดูอล (Beradual) ๑ เนบบูลิเซอร์(Nebulizer)จำนวน ๓ ครั้ง ให้อาเด็กซาเมทาโซน (Dexamethasone)ขนาด ๘ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืด จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยสามัญหญิง ได้รับการรักษาโดยให้ออกซิเจนแคนนูลาร์(canular) ๓ ลิตรต่อนาที ให้อาเด็กซาเมทาโซน (Dexamethasone) ขนาด ๔ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ ทุก ๖ ชั่วโมง ให้อาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอยเบอราดูอล (Beradual) ๑ เนบบูลิเซอร์(Nebulizer)ทุก ๔ ชั่วโมง ผู้ป่วยหลังพ่นยา และได้รับยาตามแผนการรักษา อาการหอบเหนื่อยลดน้อยลง ฟังเสียงปอดมีเสียงวิซซิง (Wheezing) ลดลง ปริมาณออกซิเจนในเลือด ๙๘ เปอร์เซ็นต์ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ ๑๖-๑๘ ครั้งต่อนาที สีหน้าสดชื่นขึ้น ได้รับยาพ่นจากทุก ๔ ชั่วโมง เป็นพ่นทุก ๖ ชั่วโมง ผู้ป่วยเหนื่อยลดลงจึงได้รับยาพ่นขยายหลอดลมชนิดซีรีไทด์แอกคูฮาเลอร์ (Seretide Accuhaler) พ่น ๑ ที่วันละสองครั้ง และยาพ่นขยายหลอดลมชนิดเบอราดูอลเอ็มดีไอ(Berodual MDI)พ่น ๒ ที่เฉพาะเวลามีอาการเหนื่อย ได้รับยาเด็กซาเมทาโซน (Dexamethasone) ขนาด ๔ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ ทุก ๑๒ ชั่วโมง เป็นยากินเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ๕ มิลลิกรัม ๒ เม็ดสามเวลา หลังอาหาร ใต้ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยรายนี้ในเรื่องการป้องกัน การเกิดของโรค การพ่นยาขยายหลอดลมชนิดซีรีไทด์แอกคูฮาเลอร์(Seretide Accuhaler)และยาขยายหลอดลมชนิดเบอราดูอลเอ็มดีไอ(Berodual MDI) อย่างถูกวิธี การปฏิบัติตนและสังเกตอาการผิดปกติ การมาพบแพทย์ตามนัด ผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อย สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองตามปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาในการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ๖ วันและนัดมาตรวจติดตามอาการในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

หลวงพ่อวีศศักดิ์ ชูตินุโร อุทิศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงปัญหาทางการพยาบาลกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหอบหืด
๒. เพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดให้กับบุคลากร
๓. ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำ และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเวลาที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเมื่อกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติได้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคหอบหืด
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด
๓. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถในการสังเกตและดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
๔. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้และเกิดความมั่นใจสามารถดูแลและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับบ้าน
๒. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคหอบหืด
๓. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้เข้าใจบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น